



BẢN TIN

người đại diện

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

SỐ 15/2022

www.scic.vn

*Chào mừng
kỷ niệm*

132 NĂM NGÀY SINH

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(19/5/1890 – 19/5/2022)



SCIC VÀ PETROVIETNAM

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG

NGÀY 24/5, TẠI TRỤ SỞ TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM (PETROVIETNAM), LÃNH ĐẠO PETROVIETNAM ĐÃ CÓ BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC).

Tham dự buổi làm việc về phía SCIC có ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Quốc Huy - Tổng Giám đốc, cùng các lãnh đạo trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các ban chuyên môn của SCIC.

Về phía Petrovietnam có ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc; các Phó Tổng giám đốc: Lê Xuân Huyền, Phạm Tiến Dũng, Lê Ngọc Sơn; cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn.

Thay mặt lãnh đạo Petrovietnam, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đã hoan nghênh lãnh đạo SCIC đã đến thăm và làm





việc với Tập đoàn. Nhân dịp này, lãnh đạo Tập đoàn đã giới thiệu với lãnh đạo SCIC một số thông tin khái quát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và giới thiệu thông tin về hoạt động đầu tư của Petrovietnam. Hiện tại, Petrovietnam đang triển khai 104 dự án và cơ hội đầu tư. Tính đến cuối năm 2021, tổng vốn đầu tư của Petrovietnam là 281,9 nghìn tỉ đồng. Mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2022-2025 của Petrovietnam là phát triển Tập đoàn trở thành tập đoàn năng lượng hàng đầu đất nước và khu vực, có vị trí và vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Để đạt được mục tiêu này, Petrovietnam đã xây dựng kế hoạch với tổng giá trị đầu tư dự kiến khoảng 416 nghìn tỷ đồng, trong đó lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí chiếm tỷ trọng cao nhất là 35,8%, tiếp theo là lĩnh vực công nghiệp điện là 30,7%.

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng với nhu cầu thị trường trong nước khá lớn, Petrovietnam sẽ tập trung phát triển lĩnh vực hóa dầu, hóa chất, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm dầu khí, tạo ra nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh tích hợp, tổ hợp lọc hóa dầu với các nguồn khí tự nhiên, nâng cao hiệu quả công trình, dự án đã đầu tư; phát triển dự án mới về

quy mô, mức độ chế biến sâu, có sức cạnh tranh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Petrovietnam và SCIC đã trao đổi thông tin về một số dự án năng lượng tiềm năng và cơ hội hợp tác trong đó có dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Lãnh đạo hai bên nhất trí cho rằng đây là dự án tiềm năng, phù hợp với điều kiện, nguồn lực của hai bên và có khả năng triển khai sớm để đạt hiệu quả tốt nhất.

Chủ tịch HĐQT SCIC Nguyễn Chí Thành đánh giá cao các chiến lược phát triển và kế hoạch đầu tư trong thời gian tới của Petrovietnam, đặc biệt các mục tiêu phát triển đã tận dụng các lợi thế sẵn có của Tập đoàn cũng như phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng hiện nay, nắm bắt các cơ hội triển khai các dự án năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi. Chủ tịch HĐQT SCIC Nguyễn Chí Thành cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin về các dự án, cơ hội đầu tư trong giai đoạn tới để hợp tác hiệu quả.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện hợp tác của lãnh đạo SCIC cũng như đề nghị Petrovietnam và SCIC sẽ nghiên cứu, ký kết hợp tác toàn diện giữa hai bên. Lãnh đạo Tập đoàn cũng đề nghị SCIC tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Petrovietnam trong việc nâng cao công tác quản trị và quản trị danh mục đầu tư. Bên cạnh đó, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, thành lập tổ công tác để nghiên cứu, xem xét, chia sẻ, đánh giá các cơ hội đầu tư hiệu quả và phù hợp với Petrovietnam và SCIC.



HỘI NGHỊ GIAO BAN TOÀN QUỐC ĐÁNH GIÁ 01 NĂM TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

CHIỀU 19/5, BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN TOÀN QUỐC ĐÁNH GIÁ 01 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW NGÀY 18/5/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”. HỘI NGHỊ ĐƯỢC KẾT NỐI TRỰC TUYẾN TỚI HƠN 3000 ĐIỂM CẦU TRÊN CẢ NƯỚC, ĐIỂM CẦU CHÍNH TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI.



Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị trực tuyến của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương kết nối với Hội nghị giao ban toàn quốc, tại điểm cầu Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) có đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQTV SCIC cùng các đồng chí cán bộ làm công tác tuyên giáo tại Đảng bộ Tổng Công ty.

Trong Báo cáo 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá việc triển khai thực hiện Kết luận và chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Kết quả thực hiện đã

cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện, phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi dậy tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân, thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội, siết chặt và tăng cường một cách hiệu quả trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm, đổi mới với nhiều cách thức sáng tạo. Việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được đổi mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu



Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu SCIC

cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng, có tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa sai phạm cao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong 01 năm qua đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, thể hiện sự linh hoạt, thích ứng trong bối cảnh mới có nhiều diễn biến phức tạp về dịch bệnh và bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt.

Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Cấp ủy các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 01. Tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề

trọng tâm, bức thiết của thực tiễn. Nhấn mạnh và đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy

viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

Chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Tích cực, sớm hoàn thành việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu bộ sách “Vang vọng lời nước non” do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản. Bộ sách gồm 12 tập, mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người. Bộ sách sẽ trực tiếp góp phần làm cho minh triết tư tưởng Hồ Chí Minh đi vào đời sống của dân tộc, của người dân Việt Nam như một động lực củng cố niềm tin khoa học và tình yêu đối với Bác Hồ vĩ đại.

KHAI MẠC TRỌNG THỂ KỶ HỌP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XV

SÁNG 23.5, TẠI NHÀ QUỐC HỘI, DƯỚI SỰ CHỦ TRÌ CỦA ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, QUỐC HỘI ĐÃ KHAI MẠC TRỌNG THỂ KỶ HỌP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XV. ĐÂY LÀ KỶ HỌP ĐẦU TIÊN CỦA NHIỆM KỶ KHÓA XV QUỐC HỘI HỌP TẬP TRUNG CẢ KỶ TẠI NHÀ QUỐC HỘI.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Kỳ họp. Ảnh: Lâm Hiến

Dự phiên khai mạc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn

An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương, Nguyễn Đức Hải; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và toàn thể đại biểu Quốc hội; đại diện các Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế...



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. Ảnh: Lâm Hiền

Kinh tế Việt Nam đang phục hồi và phát triển rõ nét

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV diễn ra sau thành công tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII với nhiều quyết sách quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Nhắc lại tròn một năm trước, ngày 23.5.2021, cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực sự là ngày hội lớn của toàn dân và thành công ngoài sự mong đợi, thể hiện ý thức trách nhiệm chính trị rất cao và niềm tin sâu sắc của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "trong gần một năm qua, Quốc hội Khóa XV đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, quyết tâm đổi mới, phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, chủ động từ sớm, từ xa, thích ứng linh hoạt với điều kiện thực tế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan, gần dân và sát thực tiễn hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Theo đó, Quốc hội đã tiến hành có chất lượng 2 kỳ họp thường lệ và Kỳ họp bất thường với những đổi mới cả tư duy và phương thức hoạt

động; xem xét, thông qua 3 luật, 45 nghị quyết, chất lượng được nâng cao, có nhiều quy định chưa có tiền lệ nhằm tiếp tục chia sẻ khó khăn với người dân, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, ổn định sản xuất, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trước mắt và cho cả mục tiêu phát triển nhanh và bền vững lâu dài.

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 và các giải pháp tiền tệ, tài chính, hỗ trợ, phục hồi kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: cho đến nay, sau khi cơ bản kiểm soát được dịch Covid - 19, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã có chuyển biến rất tích cực. Kinh tế Việt Nam đang phục hồi và phát triển rõ nét; nhiều ngành, lĩnh vực đang vươn lên mạnh mẽ và lấy lại đà tăng trưởng, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn được bảo đảm. Hoạt động giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, y tế, thể thao... cơ bản đã trở lại bình thường; an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Hoạt động đối ngoại không ngừng được mở rộng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thành công vang dội của Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31, ngày hội của tinh thần đoàn kết Đông Nam Á và thành tích đặc biệt xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch của cả bóng đá nam và bóng đá nữ Việt Nam đã và đang truyền cảm hứng lớn đến đồng bào ta ở trong và ngoài nước cũng như bạn bè quốc tế. "Quốc hội đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Chính phủ, các cấp, các ngành, Hà Nội và các tỉnh, thành phố đăng cai SEA Games 31; biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Đoàn thể thao Việt Nam đã góp phần làm nên một kỳ SEA Games thành công, ấn tượng và lắng đọng.

Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, có mặt còn yếu kém, nhưng Chủ tịch Quốc hội đánh giá những kết quả quan trọng đã đạt được đã

củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước và niềm tin vào cả hệ thống chính trị.

Sau Kỳ họp thứ Hai và Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức 5 phiên họp thường kỳ, các cơ quan Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã làm việc ngày, đêm để tập trung chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ Ba; đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, cho ý kiến về các dự án Luật trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp này; chủ động, tích cực phối hợp có hiệu quả với Chủ tịch Nước, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến của Nhân dân và cử tri, trân trọng ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng cao nhất các nội dung trình Quốc hội, đồng thời phấn đấu tiết giảm được tối đa thời gian của Kỳ họp.

Hiển kế, đề xuất giải pháp thiết thực, hiệu quả để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu

Tại phiên họp trù bị, các đại biểu đã nhất trí rất cao 100% thông qua nội dung, thời gian, chương trình và phương thức tiến hành kỳ họp. Theo đó, trong 19 ngày làm việc (từ ngày 23.5 đến ngày 16.6.2022), Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội sẽ tập trung xem xét các nội dung quan trọng gồm:

Về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước: Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách

nhà nước năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, thực chất về các báo cáo, tờ trình của Chính phủ. Đối với đánh giá bổ sung năm 2021, cần tập trung vào những vấn đề lớn, có thay đổi nhiều so với báo cáo Chính phủ đã trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai, qua đó đánh giá chất lượng và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành, nhất là công tác phân tích, dự báo, dự toán ngân sách nhà nước...

Đối với tình hình những tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho những tháng còn lại của năm 2022, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội bám sát các yêu cầu, mục tiêu, giải pháp tại các Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid - 19 năm 2022, về các kế hoạch 5 năm 2021-2025, về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội...; đồng thời lưu ý những tác động và khó khăn mới phát sinh do diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực; bất ổn của thị trường tiền tệ, tài chính, chứng khoán, trái phiếu, bất động sản cả ở trong và ngoài nước để đánh giá sát, đúng những kết quả quan trọng đã đạt được, những bất cập, hạn chế, yếu kém, chỉ rõ những khó khăn, thách thức phải vượt qua và hiển kế, đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2022, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên cơ sở xem xét báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước. Theo quy định pháp luật hiện hành, Quốc hội xem xét,

quyết định thông qua quyết toán ngân sách nhà nước sau khoảng 18 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, không coi đây là “việc đã rồi”, tập trung thảo luận, đánh giá thực chất tình hình dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước, phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những bất cập, tồn tại kéo dài nhiều năm qua như: ước thu khác xa so với thực tế, lập dự toán thu thấp; phân bổ, giao dự toán chậm, nhất là về công tác chuẩn bị đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công; chi chuyển nguồn ngân sách còn quá lớn; sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước còn nhiều, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan Kiểm toán nhà nước, Thanh tra, cơ quan chức năng khác chưa nghiêm, chưa đạt mục tiêu...; từ đó tập trung đóng góp ý kiến để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm giải trình và xử lý vi phạm về tài chính, ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng công tác này cũng như hiệu quả, chất lượng xem xét quyết toán ngân sách nhà nước của Quốc hội.

Tập trung thảo luận nguyên tắc, mục tiêu, quan điểm lớn, chính sách quan trọng của các dự án luật

Về công tác lập pháp: Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Cảnh sát cơ động; Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Để đảm bảo cao nhất chất lượng của các dự

án luật và dự thảo Nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình của Chính phủ, các báo cáo thẩm tra của các cơ quan Quốc hội, tiếp tục phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, tập trung vào những nội dung lớn, quan trọng và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để xem xét, thông qua đảm bảo thống nhất, đồng thuận cao.

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu 6 dự án luật, gồm: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tồn số vô tuyến điện; Luật Dầu khí (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội đề nghị để nghị các đại biểu Quốc hội thảo luận tập trung vào những nguyên tắc, mục tiêu, quan điểm lớn, chính sách quan trọng của các dự án luật; phân tích, đánh giá thấu đáo các tác động của chính sách, và các nội dung cụ thể của các điều khoản trong các dự án luật, làm cơ sở để tiếp tục hoàn chỉnh các dự án, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp sau.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch

Về hoạt động giám sát tối cao, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV, xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV; thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023.

Về giám sát chuyên đề, Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác

quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quy hoạch là công cụ để các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện, cụ thể hoá mục tiêu, phân bổ nguồn lực, sắp xếp không gian phát triển theo các mục tiêu của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Xây dựng và ban hành Luật Quy hoạch là nỗ lực, cố gắng lớn của Quốc hội, Chính phủ trong thể chế hoá chủ trương của Đảng về công tác quy hoạch.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập, vướng mắc, hạn chế trong bản thân hệ thống pháp luật về quy hoạch và công tác tổ chức thực hiện, các nguyên nhân khách quan, chủ quan; cho ý kiến về quan điểm, mục tiêu và giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch; xem xét ban hành Nghị quyết để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trước mắt để thúc đẩy tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; đồng thời cho ý kiến về chủ trương tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Quy hoạch và chủ trương sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch và pháp luật liên quan đến quy hoạch vào thời điểm phù hợp.

Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, đúng và trúng những vấn đề Nhân dân và cử tri quan tâm; tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng, làm rõ thực trạng vấn đề, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động chất vấn, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong các ngành, lĩnh vực được chất vấn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước.

Bảo đảm tính khả thi về cân đối nguồn vốn và tổ chức triển khai 5 dự án hạ tầng giao thông

Về xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định Chủ trương đầu tư 5 Dự án hạ tầng giao thông quan trọng: Đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Đây đều là các dự án quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, sử dụng đa dạng các nguồn vốn (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Quốc hội quyết định và gói kích thích kinh tế...). Các dự án khi đi vào hoạt động sẽ có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vùng và từng địa phương.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung cho ý kiến về sự cần thiết, cấp bách của các dự án; phân kỳ đầu tư; tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống quy hoạch của quốc gia, vùng và địa phương; hình thức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng hấp thụ vốn; năng lực của địa phương, các cơ chế chính sách đặc thù triển khai dự án, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm tổ chức thực hiện của Chính phủ, bộ, ngành trung ương và các địa phương có dự án đi qua... nhằm bảo đảm tính khả thi về cân đối nguồn vốn và tổ chức triển khai dự án, hiệu quả cao nhất, khắc phục tình trạng quyết định đầu tư nhanh nhưng quá trình triển khai chậm, kéo dài, gây lãng phí, phân tán, dàn trải nguồn lực.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét: (i) việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21.6.2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; (ii) việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29.11.2013 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng Dự án đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 đến năm 2020 -

2021 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo; (iii) một số báo cáo khác của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước... Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, xem xét cẩn trọng và toàn diện, dự lường những vấn đề lớn có thể phát sinh trong thời gian tới, đề xuất những quyết sách, giải pháp cụ thể, để Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV.

Trong phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, trong gần một năm qua, các đại biểu Quốc hội đã bám sát chương trình hành động, giữ đúng lời hứa của mình trước cử tri và Nhân dân; thường xuyên gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, bám sát thực tiễn để chuyển tải vào chương trình nghị sự của Quốc hội; không ngừng nâng cao trình độ và năng lực hoạt động về mọi mặt. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã luôn chủ động, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, trách nhiệm trong từng nội dung Quốc hội xem xét, quyết định; đồng thời đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đó, góp phần làm nên thành công của Kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi của Nhân dân và cử tri cả nước.

Thanh Chi

Nguồn: Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV - Báo Đại biểu Nhân dân (daibieunhandan.vn)



*Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc: Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu để trình Chính phủ ban hành các quy định phù hợp để thúc đẩy quá trình cổ phần hóa DN
- Ảnh: VGP/Huy Thắng*

TIẾN ĐỘ CỔ PHẦN HOÁ, THOÁI VỐN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (DNNN) CÒN CHẬM, CHƯA ĐẠT KẾT QUẢ ĐỀ RA THEO ĐỀ ÁN MÀ CHÍNH PHỦ ĐÃ BAN HÀNH, NGUỒN THU CỔ PHẦN HÓA CHƯA ĐẠT YÊU CẦU. BỘ TÀI CHÍNH SẼ TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN, NGHIÊN CỨU ĐỂ TRÌNH CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CÁC QUY ĐỊNH PHÙ HỢP THỨC ĐẨY QUÁ TRÌNH NÀY MỘT CÁCH BỀN VỮNG, THỰC CHẤT.

Đây là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc tại Hội thảo "Giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa DN, đơn vị sự nghiệp công lập và thoái vốn nhà nước tại DN" do Tạp chí Tài chính phối hợp với Cục Tài chính DN (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 17/5 tại Hà Nội.

Cổ phần hoá còn chậm, có thất thoát

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc cho biết, việc đổi mới, cơ cấu DNNN là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tái cơ cấu nền kinh tế. Bộ Tài chính đã tham mưu ban hành các cơ chế chính sách về tái cơ cấu DNNN. Công tác cổ phần hóa, thoái vốn thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Việc hoàn thiện cơ chế chính sách được triển khai hiệu quả thông qua việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến cổ phần hóa, thoái vốn...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Hồ Đức Phúc đã chỉ rõ các tồn tại vướng

KHẨN TRƯỞNG GỖ VƯỚNG, ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DNNN

mắc trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn hiện nay như tiến độ chậm, chưa đạt kết quả đề ra theo đề án mà Chính phủ đã ban hành; nguồn thu cổ phần hóa chưa đạt yêu cầu. Riêng năm 2021, Quốc hội giao Chính phủ thu từ cổ phần hóa 40.000 tỷ đồng, nhưng hết năm thu chưa đầy 2.000 tỷ đồng, tức là cổ phần hóa rất chậm.

Người đứng đầu ngành tài chính phân tích: Việc xác định giá trị DN có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, thời gian qua, việc xác định giá trị của DN thường thấp hơn giá trị thực tế, sau khi kiểm toán thì giá trị tăng lên nhiều lần, bình quân tăng 2,8 lần. Điều này cho thấy xác định giá trị DN chưa chính xác, trong đó có việc xác định giá trị quyền sử dụng đất.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc, việc tính giá trị một lần không sát giá thị trường (dù có sát thị trường thì sau 10 năm, 20 năm, giá trị lại khác) là lỗ hổng gây thất thoát. Đó là chưa nói đến việc nộp tiền thuê đất một lần thì DN cổ phần hóa có thể chuyển quyền sử dụng đất để làm nhà đô thị, hay công trình khác... Chuyển mục đích sử dụng đất dẫn đến xác định giá trị sử dụng đất không chính xác, gây thất thoát.

Tại Hội thảo, Bộ trưởng Hồ Đức Phúc đề nghị các đại biểu nghiên cứu, cho ý kiến một số vấn đề sửa Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước vào quản lý sản xuất kinh doanh của DN; phương pháp xác định giá trị DN một cách chính xác; xác định giá trị quyền sử dụng đất, trong đó có việc: Giá trị quyền sử dụng đất có tính vào giá trị DN khi cổ phần hóa không, hay tính

tiền thuê đất trả hàng năm và giữ đúng mục đích sử dụng đất theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt trước khi cổ phần hóa, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật...

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, xác định đúng giá trị

Có cùng quan điểm về xác định giá trị DN, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, việc xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị DN có nhiều cách hiểu và khó bảo đảm cơ sở thuyết phục, nhất là khi quy trình cổ phần hóa, thoái vốn có thể kéo dài.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị tách việc xác định giá trị quyền sử dụng đất khỏi quy trình cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước tại DN vì hình thức sử dụng đất của DN trước và sau khi cổ phần hóa, thoái vốn vẫn là Nhà nước giao đất, cho thuê đất nên giá trị quyền sử dụng đất không gia tăng khi thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn mà chỉ khi có sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Sau khi cổ phần hóa, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất (nếu có) phải phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Cần tách công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất khỏi quy trình cổ phần hóa vì rà soát hiện trạng sử dụng đất là nhiệm vụ thường xuyên cả trước và sau cổ phần hóa của các cơ quan quản lý nhà nước



Cần nhận diện những điểm nghẽn và có sự vào cuộc đồng bộ để cổ phần hoá thực chất hơn - Ảnh: VGP/Huy Thắng

có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai để bảo đảm sử dụng đúng mục đích và hiệu quả sử dụng đất, tránh hoang hóa, lãng phí chứ không phải chỉ để thực hiện công tác cổ phần hóa, thoái vốn.

Về quá trình sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp và DNNN, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đánh giá, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, DN thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà, đất chưa thực hiện đầy đủ trong việc thực hiện sắp xếp nhà, đất và chính sách di dời của Nhà nước, một số địa phương triển khai chậm, một số dự án kéo dài...

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên, ông Nguyễn Tân Thịnh cho rằng, cần tiếp tục thực hiện rà soát để hoàn thiện chính sách, pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và chính sách về cổ phần hóa DN đảm bảo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa DN.

Bên cạnh đó, cần sửa đổi Luật Đất đai theo hướng các DN khi chuyển sang cổ phần hóa thì chỉ được áp dụng hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; không được thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sau cổ phần hóa. Trường hợp DN không có nhu cầu sử dụng thì trả lại cho Nhà nước và sẽ được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Ở địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm có ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các DN của Trung ương đóng trên địa bàn theo đề nghị

của Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan Trung ương nhằm bảo đảm tiến độ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phục vụ việc xây dựng phương án sử dụng đất khi thực hiện cổ phần hoá.

Cần xây dựng cơ sở dữ liệu để theo dõi, quản lý tiến độ kê khai, báo cáo, lập, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và tổ chức xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đặc biệt là, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, DN.

Dưới góc độ DN triển khai cổ phần hoá, ông Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho rằng, việc xác định giá trị cổ phần khi cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DN của SCIC đã gặp phải một số vướng mắc. Ông Tuấn cho rằng, việc tách riêng giá trị thương hiệu, văn hoá lịch sử để định giá trong nhiều trường hợp là chưa thực sự hợp lý. SCIC kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, báo cáo bỏ nội dung "Việc xác định giá trị thương hiệu (trong đó bao gồm giá trị văn hoá, lịch sử) được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính" mà thực hiện theo nguyên tắc thẩm định giá được Bộ Tài chính ban hành.

Ông Phạm Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Tài chính DN (Bộ Tài chính) cho hay, lũy kế giai đoạn 2016 - 2020, đã có 180 DN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị DN là 489.690 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 233.792 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 180 DN đã cổ phần hóa chỉ có 39/128 DN cổ phần hóa thuộc danh mục cổ phần hóa theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 30% kế hoạch). Về thoái vốn, lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 - 2020 đạt 27.312 tỷ đồng, thu về 177.397 tỷ đồng.

Anh Minh

Nguồn: Khẩn trương gỡ vướng, đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa (baochinhphu.vn)

CHUYÊN GIA: GDP VIỆT NAM SẼ TĂNG 5,5-6% TRONG GIAI ĐOẠN 2022-2023

CÁC CHUYÊN GIA KINH TẾ DỰ BÁO VỚI KỊCH BẢN CƠ SỞ, GDP VIỆT NAM SẼ TĂNG TỪ 5,5-6% TRONG GIAI ĐOẠN 2022-2023 VÀ Ở KỊCH BẢN TIÊU CỰC, GDP CHỈ TĂNG Ở MỨC 4,5-5%.



Toàn cảnh Diễn đàn “Dự báo kinh tế Việt Nam 2022-2023: Kịch bản tăng trưởng và triển vọng một số ngành kinh tế chính” diễn ra ngày 12/5. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại dịch COVID-19 chưa có hồi kết, thêm vào đó cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn ngày một căng thẳng là những tác nhân có thể tác động lên nền kinh tế Việt Nam năm 2022-2023 cũng như triển vọng tăng trưởng của các ngành kinh tế.

Các chuyên gia nhận định các vấn đề này một mặt mở ra những thay đổi rất lớn về cơ hội song cũng tạo nên không ít thách thức đối với phát triển kinh tế của các quốc gia trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Dấu hiệu khởi sắc

Đầu năm, Chính phủ đã đặt ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của năm 2022 (Nghị quyết số 01) với tốc độ tăng tổng sản phẩm

trong nước (GDP) đạt khoảng 6-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.900 USD, tỷ trọng công nghiệp chế biến-chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,5-25,8% đồng thời tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đặt mục tiêu phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 11/NQ-CP) với tăng trưởng GDP bình quân 6,5-7%/năm và tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4% đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong trung hạn và dài hạn...



Tại Diễn đàn “Dự báo kinh tế Việt Nam 2022-2023: Kích bản tăng trưởng và triển vọng một số ngành kinh tế chính,” do Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức ngày 12/5, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết sau chặng đường 4 tháng, mặc dù tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, song nhìn chung nền kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc ở một số ngành, lĩnh vực.

Cụ thể, tăng trưởng GDP quý 1 ước đạt 5,03% so với cùng kỳ đồng thời lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 4 tháng tăng 2,1%, theo đó các cân đối lớn về tài chính, tiền tệ, tín dụng được bảo đảm và thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan.

Thứ trưởng nhấn mạnh chỉ số Môi trường kinh doanh của Việt Nam đã đạt 73 điểm phần trăm và tăng 12 điểm phần trăm so với quý 4/2021, đây là mức cao nhất kể từ sau đợt dịch bùng phát lần thứ 4. Mặt khác, số doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đạt 49.591

doanh nghiệp, mức cao nhất (trong cùng giai đoạn) từ trước đến nay tại Việt Nam.

Điểm nhấn khác là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện (trong 4 tháng) đạt 5,92 tỷ USD, ông Phương cho biết đây cũng là giá trị cao nhất (4 tháng đầu năm) trong các năm 2018-2022, điều này tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế năm 2022.

Tuy nhiên bên cạnh những tín hiệu lạc quan, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho rằng cần nhìn nhận một thực tế tình hình nhìn chung vẫn còn rất khó khăn. Cụ thể, thách thức đang ngày càng lớn khi đại dịch COVID-19 chưa kết thúc trong bối cảnh bức tranh kinh tế-chính trị quốc tế đang có những biến động rất lớn.

“Do đó, công tác dự báo về triển vọng kinh tế vĩ mô cũng như kinh tế ngành cần được cập nhật dựa trên những phân tích khoa học, chuyên sâu và đa chiều. Đây là những nỗ lực rất cần thiết, nhằm góp sức cho công tác hoạch định chính sách cũng như hoạt động của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, để cùng hiện thực hóa mục tiêu

Kịch bản và dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2022-2023 (về phía cung)

KHU VỰC KINH TẾ	Q1.2022	DB 6T.2022	DỰ BÁO 2022			DB 2023
			KB cơ sở	KB tích cực	KB tiêu cực	
Nông - lâm nghiệp - thủy sản	2,45	2,5 - 2,6	2,5 - 2,52	2,75 - 2,9	2,35 - 2,4	2,8 - 3
Công nghiệp - Xây dựng	6,38	6,6 - 6,9	6,2 - 6,6	7 - 7,5	5,5 - 5,8	7 - 7,5
Dịch vụ	4,58	6,4 - 6,7	6 - 6,5	6,2 - 6,6	5,0 - 5,3	6,5 - 7
Tăng trưởng GDP (%: YoY)	5,03	5,8 - 6,2	5,5 - 6	6 - 6,5	4,5 - 5	6,5 - 7

Nguồn: Tính toán của Viện Đào tạo & Nghiên cứu BIDV

phát triển Đất nước như các Nghị quyết của Chính phủ đã đề ra,” ông Phương nói.

Kinh tế số là động lực tăng trưởng mới

Dựa trên nguồn dữ liệu từ khoảng 1.700 công ty đại chúng với tổng vốn hóa 6,7 triệu tỷ đồng (chiếm 130% GDP năm 2021) và tổng doanh thu 2,8 triệu tỷ đồng (chiếm 55% GDP năm 2021), Chủ tịch FiinGroup Nguyễn Quang Thuận đã đưa ra một số phân tích và nhận định về triển vọng các ngành của Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Quang Thuận, hầu hết các nhóm ngành đang ghi nhận sự hồi phục song phần lớn đưa thể về mức độ tăng trưởng trước khi COVID-19 diễn ra. Cụ thể tại thời điểm này, một số ngành có sự hồi phục rất chậm, như hàng không-du lịch quốc tế, xây dựng-vật liệu, do đó cần có chính sách kích hoạt để hồi phục mạnh hơn, nhằm góp sức tăng trưởng kinh tế cao hơn, nhất là trong bối cảnh môi trường lãi suất đã “tạo đáy” và lạm phát có thể gia tăng vượt kỳ vọng.

Trong khi đó, giáo sư, tiến sỹ Trần Thọ Đạt đánh giá kinh tế số sẽ là một động lực tăng trưởng mới tại Việt Nam. Ông cho rằng kinh

tế số có thể đóng góp từ 6,9%-16,5% trong 100% tốc độ tăng năng suất lao động tổng thể của cả nền kinh tế trong thập niên này.

Ông Thọ dẫn chứng báo cáo SEA 2021 của Google, Temasek và Bain eConomy cho hay tổng giá trị giao dịch kỹ thuật số của Việt Nam được dự báo sẽ đạt 220 tỷ USD vào năm 2030, đứng thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia.

Cũng liên quan đến kinh tế số, tiến sỹ Cấn Văn Lực cho rằng kinh tế internet đã tăng nhanh tại Philippines, Indonesia và Malaysia trong 2 năm qua, nhưng sẽ tăng nhanh hơn tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025. Do đó, kinh tế số chính là một trong ba động lực rõ nét, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới.

Dựa trên phân tích ảnh hưởng của các diễn biến kinh tế lớn đến Việt Nam, ông Lực dự báo 2 kịch bản cho tăng trưởng GDP năm 2022-2023. Với kịch bản cơ sở, GDP Việt Nam sẽ tăng từ 5,5-6% trong giai đoạn này và ở kịch bản tiêu cực, GDP chỉ tăng ở mức 4,5-5%.

“Các biến số trong 2 kịch bản trên sẽ phụ thuộc vào mức độ thực hiện chương trình phòng, chống dịch và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội năm 2022-2023 cũng như khả năng Việt Nam giảm thiểu tác động từ chiến sự Nga-Ukraina,” ông Lực trao đổi./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)

TỪNG BƯỚC QUẢN TRỊ VỐN

THEO HƯỚNG CHUYÊN NGHIỆP

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NHIỀU DOANH NGHIỆP TẠI MÙA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LÀ KHÁ TÍCH CỰC. ĐIỀU NÀY CHO THẤY VIỆC TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, NÂNG CAO KHẢ NĂNG QUẢN TRỊ VỐN THEO HƯỚNG CHUYÊN NGHIỆP THỜI GIAN QUA ĐÃ CÓ HIỆU QUẢ...



Mặc dù lịch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Thép Việt Nam – VnSteel được lùi xuống cuối tháng 5/2022 nhưng kết quả hoạt động kinh doanh của VnSteel tại báo cáo Ban Kiểm soát dự kiến trình đại hội đồng cổ đông là khá tích cực.

Lợi nhuận tăng ấn tượng, cao kỷ lục

Báo cáo cho thấy, trong năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của VnSteel đạt 40.572 tỷ đồng, tăng 9.271 tỷ đồng, tương ứng 30% so với năm 2020.

Lợi nhuận gộp hợp nhất cũng tăng 24% so với năm 2020 lên mức 2.174 tỷ đồng. Đặc biệt, lợi nhuận hợp nhất trước thuế và lợi nhuận sau thuế cũng tăng ấn tượng so với năm 2020 (lần lượt là 48% và 51%) lên mức 1.031,9 tỷ đồng và 859,4 tỷ đồng.

Số liệu trên cho thấy cả 2 chỉ tiêu doanh thu hợp nhất và lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VnSteel đều vượt kế hoạch ĐHCĐ 2021

giao; trong đó: doanh thu hợp nhất đạt 133% kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 258% kế hoạch (kế hoạch ĐHCĐ giao doanh thu hợp nhất là 30.500 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước là thuế 400 tỷ đồng). Đồng thời, đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp lợi nhuận sau thuế của toàn hệ thống tiếp tục được tích lũy.

Tương tự như VnSteel, Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam – Vinatex dự kiến trình tại ĐHCĐ 2022 vào cuối tháng 5/2022 cũng ghi nhận con số lợi nhuận hợp nhất đạt mức “kỷ lục” bất chấp những khó khăn từ đại dịch Covid-19 với 1.456,4 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2020 và gấp 2 lần năm 2019 – năm trước đại dịch Covid-19.

“Tốc độ tăng trưởng này thể hiện chất lượng của quá trình tái cơ cấu và chuẩn bị tốt cho quá trình thay đổi giá trị gia tăng, cơ cấu mặt hàng và tỷ lệ nguồn nguyên liệu chủ động được ở trong nước của Vinatex”, báo cáo ghi nhận.

Còn theo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty thủy sản Việt Nam – Seaprodex tại ĐHCĐ thường niên 2022

ngày 27/4, kết quả kinh doanh của Seaprodex trong năm 2021 cũng khá tốt cho dù nhiều lĩnh vực của của công ty như khai thác mặt bằng nhà xưởng, sản xuất nuôi trồng và kinh doanh cá tầm, kinh doanh vật tư nội địa... vẫn đang tiếp tục gặp khó khăn. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế của Seaprodex tăng ấn tượng tới 2.167,71% so với kế hoạch, trong khi tổng doanh thu cũng tăng tới 643,14%.

Sự gia tăng đột biến này được Seaprodex lý giải là do ghi nhận doanh thu đầu tư tài chính tại Công ty Proconco đã được tích lũy trong nhiều năm qua và vừa được chia cổ tức trong năm 2021 trong khi việc quản lý tài chính, kiểm soát chi phí, tiền lương tại Seaprodex đã được gắn kết chặt chẽ với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hành trình “lột xác” nhờ tái cơ cấu

Kết quả kinh doanh đáng ghi nhận của nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 bùng phát nghiêm trọng trong năm 2021 cho thấy năng lực quản trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhà nước đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt là khả năng chủ động xây dựng và thực hiện các phương án kinh doanh thích ứng với diễn biến thực tế của đại dịch và thị trường.

Song để có được thành quả này là cả một quá trình dài nỗ lực tái cơ cấu doanh nghiệp, tập trung xử lý các tồn tại để từng bước ổn định tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đây là điều mà Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) rất lưu tâm trong quá trình tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

Còn nhớ, năm 2019, năm đầu tiên nhận chuyển giao vốn nhà nước tại Vnsteel, báo cáo tài chính của SCIC ghi nhận một khoản trích lập dự phòng lên tới vài nghìn tỷ đồng, khiến lợi nhuận của SCIC giảm tương ứng. Đó là thời điểm Vnsteel phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, dòng tiền thiếu hụt, thị phần liên tục giảm...

Sau khi tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ Bộ Công Thương, SCIC đã tập trung chỉ đạo người đại diện vốn của SCIC tại Vnsteel phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Vnsteel để triển khai công tác tái cơ cấu, đặc biệt là hai khoản đầu tư dài hạn có giá trị lớn của Vnsteel tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên - Tisco và Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung - VTM.

SCIC đã cử 3 cán bộ tham gia Hội đồng quản trị (trong đó nhân sự SCIC giữ chức Chủ tịch HĐQT Vnsteel), 2 cán bộ tham gia Ban Kiểm soát, đồng thời đã chỉ đạo Vnsteel kiện toàn nhân sự Ban Điều hành để tăng cường hiệu quả công tác quản trị. Đồng thời, người đại diện SCIC phối hợp với Hội đồng quản trị Vnsteel triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cho công ty mẹ và các đơn vị thành viên phù hợp với tình hình thực tế của của ngành.

Đến nay Vnsteel đã có lãi hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, giá cổ phiếu đã tăng gấp đôi so với thời điểm vốn nhà nước được chuyển giao về SCIC.

Đặc biệt, đáng chú ý là câu chuyện tái cơ cấu VTM, 1 trong 12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương đã được SCIC tham gia tái cơ cấu thành công.

Mặc dù được cấp phép khai thác quặng sắt mỏ Quý Xa (mỏ sắt có trữ lượng và chất lượng tốt nhất của Việt Nam) nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của VTM gặp rất nhiều khó khăn và càng khó khăn hơn khi giấy phép hoạt động khoáng sản của Công ty hết hạn và không đủ điều kiện để được gia hạn nên buộc phải dừng sản xuất từ ngày 16/9/2021.

“Nếu để VTM bị phá sản thì hệ quả để lại là rất lớn; không chỉ Vnsteel có nguy cơ mất ngay khoản vốn góp tại VTM, các nhà cung cấp có khả năng không thu hồi được nợ mà khoảng 1.400 lao động sẽ bị mất việc làm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống an sinh xã hội, thu ngân sách của tỉnh Lào Cai”, đại diện SCIC cho biết.

Trước tình hình đó, SCIC đã đề xuất các giải



pháp để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Với sự vào cuộc tích cực của Chính phủ, các bộ, ngành, UBND tỉnh Lào Cai, ngày 29/12/2021, Chính phủ đã có Nghị quyết số 164/NQ-CP về việc cho phép VTM khai thác 1 triệu tấn quặng sắt mỏ Quý Xa trong thời hạn một năm để có thời gian hoàn thành Đề án tái cơ cấu, khắc phục các tồn tại, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tương tự Vnsteel, Seaprodex cũng có hành trình “lột xác” đầy ngoạn mục. Ngay sau khi nhận bàn giao phần vốn nhà nước, SCIC cùng với Seaprodex đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường của Seaprodex vào tháng 10/2018, bầu 3 thành viên Hội đồng quản trị là cán bộ SCIC.

SCIC cũng đã chỉ đạo để thực hiện sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Seaprodex; rà soát và sửa đổi, ban hành các Quy chế về quản lý tài chính, Quy chế quản lý Người đại diện, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị... phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị của Seaprodex.

Nhờ đó, kết quả kinh doanh của Seaprodex có sự tăng trưởng ấn tượng trong năm 2021 và phần vốn nhà nước tại Seaprodex đã tăng gấp 3 kể từ thời điểm chuyển giao vốn về SCIC.

Nâng chất quản trị doanh nghiệp

Bàn về hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, ông Võ Đình Trí, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, IPAG Business School (Paris) và AVSE Global cho biết, cũng giống như quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tại Trung Quốc, tái cơ cấu ở Việt Nam không chỉ dừng ở việc sắp xếp lại, mà quan trọng hơn là ở cách thực hiện quản trị doanh nghiệp (governance). Trong đó, việc bổ sung người chuyên nghiệp từ bên ngoài (independent directors) vào ban điều hành cũng là cách nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp.

Còn theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung, vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nên được giao cho các đơn vị quản lý vốn chuyên nghiệp thay vì để rải rác ở các bộ ngành, cơ quan hành chính sự nghiệp các địa phương như hiện nay.

Việc tách bạch chức năng quản lý vốn và chức năng quản lý hành chính nhà nước sẽ chấm dứt tình trạng “bỏ bê, vừa đá bóng vừa thổi còi” trong quản lý vốn nhà nước.

Hiện tại, tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025 đã được thông qua. Điều này có nghĩa rằng sẽ có thêm những doanh nghiệp quy mô lớn nằm trong diện Nhà nước thoái vốn khi Đề án Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025 mà Bộ Tài chính đang trình Chính phủ được phê duyệt.

“Tuy nhiên, thực tiễn đã cho thấy, quá trình thoái vốn không thể diễn ra “một sớm, một chiều”. Để đồng vốn nhà nước được quản lý và gia tăng hiệu quả, nên chuyển giao về những đầu mối quản lý chuyên nghiệp và có nghề”, chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung khuyến nghị.

Ngân Hà

Nguồn: Từng bước quản trị vốn theo hướng chuyên nghiệp - Nhip sống kinh tế Việt Nam & Thế giới (vneconomy.vn)

BẢO HIỂM BẢO MINH

CHỐT QUYỀN TRẢ CỔ TỨC 15%



Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (HoSE: BMI) vừa công bố về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 15%.

BMI hiện đang lưu hành hơn 109 triệu cổ phiếu, tương đương số tiền dự kiến trích ngân sách là hơn 164,4 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 31/5. BMI sẽ thanh toán cổ tức vào ngày 30/6 sau đó.

Cổ đông lớn nhất tại BMI hiện là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với tỷ lệ sở hữu 50,7% sẽ nhận về 83 tỷ đồng. Hai cổ đông lớn khác là tổ chức nước ngoài sẽ nhận về tổng cộng hơn 36 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong quý I của BMI đạt hơn 942 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng chi phí hoạt động

kinh doanh bảo hiểm chỉ tăng ở mức 9%, kéo lợi nhuận gộp của công ty tăng mạnh 45% so với cùng kỳ, đạt hơn 75 tỷ đồng.

Ngược lại, hoạt động tài chính kém sắc hơn khi doanh thu giảm 29%, trong khi chi phí lại tăng 6%. Lợi nhuận từ hoạt động này giảm đến 39% so với cùng kỳ, đạt gần 39 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, BMI báo lãi sau thuế hơn 71 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với quý I/2021.

Năm 2022, BMI lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận mục tiêu đạt 340 tỷ đồng, tăng 11% so với mức thực hiện năm 2021. Sau 3 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 26% kế hoạch lợi nhuận.

TRAPHACO

(TRA) CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TRẢ
CỔ TỨC ĐỢT 2/2021 BẰNG TIỀN, TỶ LỆ 10%



**CTCP TRAPHACO (MÃ CHỨNG KHOÁN
TRA - SÀN HOSE) MỚI THÔNG QUA VIỆC
TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2021.**

Cụ thể, TRA sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 10/6/2022 và thanh toán bắt đầu từ ngày 27/6/2022.

Với hơn 41,45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TRA sẽ phải chi tương ứng 41,45 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 1/2022, TRA đã tạm ứng cổ tức lần 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 20%.

Trong quý I/2022, TRA ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 624 tỷ đồng, tăng 32,28% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 88,6 tỷ đồng, tăng 60,25%.

Traphaco cho biết, quý đầu năm nay Công ty có sự tăng trưởng tốt do tận dụng được cơ hội thị trường. Bên cạnh đó, TRA đã triển khai được nhiều sản phẩm và kiểm soát tốt chi phí.

Năm 2022, TRA đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu hợp nhất là 2.345 tỷ đồng, tăng 10% so với 2021; lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 286 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2021. Như vậy, với kết quả trên, 3 tháng đầu năm, TRA đã hoàn thành lần lượt 26,6% và 31% kế hoạch năm.



Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/05/2022 của Chính phủ về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 12/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, đến hết năm 2025, phấn đấu đạt một số mục tiêu, chỉ tiêu sau: 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước ứng dụng quản trị trên nền tảng số, thực hiện quản trị doanh nghiệp tiệm cận với các nguyên tắc quản trị của OECD; Có ít nhất 25 doanh nghiệp Nhà

nước có vốn chủ sở hữu hoặc vốn hóa trên thị trường chứng khoán đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ; 100% doanh nghiệp Nhà nước có định hướng và thực hiện chuyển dịch đầu tư, hướng đến các dự án đầu tư, sử dụng công nghệ xanh, sạch và giảm thải khí carbon;...

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mục tiêu gồm: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; Định kỳ rà soát việc chấp hành các quy định về đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với

các doanh nghiệp đã cổ phần hóa; Chú trọng nâng cao giá trị thương hiệu, đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp; Tăng cường áp dụng mô hình kinh doanh mới, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường;...Đặc biệt, Nghiên cứu, nâng cao vai trò của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, nhất là vai trò là nhà đầu tư của Chính phủ để thu hút thêm nguồn lực tài chính vào các doanh nghiệp, dự án lớn, quan trọng

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.



SCIC

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION



Chịu trách nhiệm xuất bản:

Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư
và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

Chịu trách nhiệm nội dung:

Đàm Thúy Nga - Trưởng ban Đối ngoại Truyền thông

Thư ký biên tập: Lê Kim Chi - Chuyên viên

Trình bày thiết kế mỹ thuật: Công ty Thiết kế Tạo mẫu Hoa Sen (Lotus)

Điện thoại: (024) 62780 126 - Fax: (024) 62780 136

Email: bantin@scic.vn - Website: www.scic.vn

Địa chỉ xuất bản: 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

www.scic.vn